

Trà Vinh, ngày 15 tháng 6 năm 2022

*
Số 247 -BC/ĐUK

BÁO CÁO

**sơ kết 03 năm thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019
của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác
cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền**

Thực hiện Công văn số 688-CV/BTCTU, ngày 27/5/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền (gọi tắt là Quy định số 205-QĐ/TW), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I- KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp hiện có 85 tổ chức cơ sở đảng (40 đảng bộ cơ sở, 45 chi bộ cơ sở), có 304 chi bộ và 04 đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 6.187 đảng viên (nữ 2.455; dân tộc Khmer 518; tôn giáo 51). Tổ chức cơ sở đảng thuộc 07 loại hình: Cơ quan, đơn vị sự nghiệp, báo chí, hội quần chúng, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ trở xuống, doanh nghiệp tư nhân. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối có 25 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối có 07 đồng chí; cấp ủy cơ sở có 550 đồng chí; Ban Thường vụ cấp ủy cơ sở có 81 đồng chí.

II- TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY ĐỊNH

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Quy định

- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở triển khai, quán triệt Quy định số 205-QĐ/TW và Quy định số 5316-QĐ/TU, ngày 20/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền” đến cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, kết quả được 336 cuộc có 5.961 lượt cán bộ, đảng viên tham dự. Qua triển khai, quán triệt, cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong khối nhận thức đầy đủ các nội dung; qua đó công tác cán bộ thực hiện đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất chính trị, năng lực, chuyên môn ngày càng được nâng lên.

- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã cụ thể hóa ban hành Kế hoạch, Công văn

chỉ đạo cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, Quy định 5316-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản có liên quan⁽¹⁾. Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng Khối đưa nội dung Quy định số 5316-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy cơ sở. Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phụ trách tổ chức cơ sở đảng thường xuyên giám sát, nhắc nhở các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc Quy định số 205-QĐ/TW, Quy định số 5316-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2. Kết quả thực hiện

2.1. Về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

- *Kết quả thực hiện kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ:*

+ Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã cụ thể hóa ban hành Kế hoạch số 21-KH/ĐUK, ngày 12/02/2020 thực hiện Quy định số 5316-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “*về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền trên địa bàn tỉnh Trà Vinh*”; Hướng dẫn số 05-HD/ĐUK, ngày 05/11/2019 về một số vấn đề cụ thể về Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở; Quy định số 1604-QĐ/TU, ngày 25/4/2022 “*về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý*”; Quy định số 02-QĐ/ĐUK, ngày 10/02/2022 “*về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu các cơ quan, đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối*” được triển khai quán triệt đến cấp ủy cơ sở để thực hiện.

+ Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiến hành kiểm tra 03 Đảng ủy cơ sở và 03 đảng viên là người đứng đầu về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy định số 5316-QĐ/TU, ngày 20/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “*về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền trên địa bàn tỉnh Trà Vinh*”⁽²⁾. Qua kiểm tra, tổ chức đảng thực hiện tốt nội dung quy định.

+ Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo, thực hiện nghiêm túc công tác cán bộ theo phân cấp quản lý (*điều động, giới thiệu ứng cử, quy hoạch cán bộ*) đúng nguyên tắc, quy trình, công khai, minh bạch, khách quan theo quy định. Kết quả, cụ thể như: Điều động nội bộ 08 lượt cán bộ, công chức phù hợp với năng lực và sở trường công tác; giới thiệu 27 cán bộ ứng cử Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo: Ủy viên Ban Chấp

⁽¹⁾ Kế hoạch số 21-KH/ĐUK, ngày 12/02/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực hiện Quy định số 5316-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “*về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền trên địa bàn tỉnh Trà Vinh*”; Công văn số 194-CV/ĐUK, ngày 23/9/2019 của Ban Thường vụ Đảng Khối “*về việc triển khai Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị*”; Hướng dẫn số 05-HD/ĐUK, ngày 05/11/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về một số vấn đề cụ thể về Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở.

⁽²⁾ Kiểm tra Đảng ủy Ban Quản lý Khu Kinh tế và cá nhân người đứng đầu; Đảng ủy Sở Tư pháp và cá nhân người đứng đầu; Đảng ủy Trường Chính trị và cá nhân người đứng đầu.

hành Đảng bộ Khối 11 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 09 đồng chí, Bí thư Đảng ủy Khối 03 đồng chí, Phó Bí thư Đảng ủy Khối 07 đồng chí; xây dựng quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025 - 2030: Ban Chấp hành Đảng bộ Khối 10 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 11 đồng chí, Bí thư Đảng ủy Khối 02 đồng chí, Phó Bí thư Đảng ủy Khối 06 đồng chí.

+ Chỉ đạo cấp ủy cơ sở phối hợp với tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nguyên tắc, quy định, quy trình về công tác cán bộ như: Kịp thời rà soát bổ sung cấp ủy khi khuyết; nhân sự đại hội chi, đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025; nhân sự quy hoạch nhiệm kỳ 2025- 2030 đảm bảo chặt chẽ theo đúng quy định, hướng dẫn.

+ Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở lãnh đạo thực hiện tốt những nội dung không được làm và bị nghiêm cấm trong công tác cán bộ cụ thể như: Không cung cấp, tiết lộ thông tin, hồ sơ cán bộ, đảng viên, hồ sơ nhân sự trong quá trình thực hiện công tác cán bộ; công tác nhận xét, đánh giá cán bộ không mang tính áp đặt, không đúng bản chất, nhằm vụ lợi hoặc có lợi cho nhân sự trong quá trình thực hiện công tác cán bộ. Đồng thời, kiên quyết không để gia đình và người thân lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thao túng, can thiệp công tác cán bộ.

- *Kết quả xử lý trách nhiệm khi vi phạm các nội dung của quy định:* Qua 03 năm triển khai thực hiện Quy định 205-QĐ/TW, Quy định số 5316-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chưa phát hiện trường hợp phải xử lý trách nhiệm khi vi phạm các nội dung quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

2.2. Về chống chạy chức, chạy quyền

- Quán triệt Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 5316-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Qua hơn 03 năm triển khai thực hiện quy định, Đảng bộ Khối chưa phát hiện trường hợp vi phạm các hành vi chạy chức, chạy quyền và bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền.

- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo cấp ủy cơ sở thường xuyên tuyên truyền trong các cuộc họp lệ chi bộ cho cán bộ, đảng viên những nội dung quy định về chạy chức, chạy quyền và bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền và hình thức xử lý khi vi phạm nội dung của quy định, qua đó tăng cường giáo dục, cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức chấp hành tốt các nội dung quy định.

- Qua triển khai thực hiện quy định, cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người đứng đầu cấp ủy đã thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định; chưa phát hiện trường hợp vi phạm phải xử lý hành vi chạy chức, chạy quyền và bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền.

II- ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm và nguyên nhân

- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở quan tâm kịp thời triển khai thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Quy định số 5316-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối, quán triệt đầy đủ nội dung quy định, thực hiện nghiêm túc.

- Qua 03 năm triển khai thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, Quy định số 5316-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy các cấp ủy trong khối đã triển khai thực hiện, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy cấp dưới và người đứng đầu cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 5316-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chưa phát hiện trường hợp vi phạm về chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ trong Đảng bộ Khối.

2. Hạn chế và nguyên nhân

- Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên từng lúc chưa kịp thời; một số cấp ủy tập trung nhiều chuyên môn nên hiệu quả hoạt động của cấp ủy cơ sở chưa cao.

- Một số ít cấp ủy chỉ đạo thực hiện xây dựng quy hoạch nhân sự cấp ủy, nhiệm kỳ 2025-2030 chưa đảm bảo số lượng, cơ cấu, hồ sơ quy hoạch theo hướng dẫn, quy định, phải điều chỉnh lại.

III- PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 5316-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương "về những điều đảng viên không được làm".

2. Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy và cán bộ, đảng viên thực hiện việc kiểm soát quyền lực và chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ theo Quy định số 205-QĐ/TW Bộ Chính trị và Quy định 5316-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tầm quan trọng và sự cần thiết

phải kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện quy định.

3. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nguyên tắc, quy định, quy chế, quy trình về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền. Chỉ đạo cấp ủy cơ sở phối hợp với tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện công tác cán bộ đúng theo quy định.

4. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm, tập trung kiểm tra, giám sát trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Quy định số 5316-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên là người đứng đầu. Qua đó, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chấn chỉnh kịp thời hạn chế, khuyết điểm, phòng ngừa vi phạm.

Trên đây là báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối báo cáo Ban Tổ chức Tỉnh ủy nắm.

Nơi nhận:

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy (b/c),
- Các đ/c UV BTV Đảng ủy Khối,
- Lưu BTC, Văn phòng Đảng ủy Khối.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**



Trần Thị Kim Phượng